



ที่ อว ๐๖๔๕/๗๗๙๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑ ถนนอุทองนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอยกเลิกโครงการฝึกอบรม

เรียน นายกองค้กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักการและแนวทางการเขียนโครงการอย่างไรให้สอดคล้องการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะและการแข่งขันกีฬา การฝึกอบรม การช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งวิธีปฏิบัติกับการเดินทางไปราชการ การเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ การผ่อนชำระเงินกู้ และการอุดหนุนเงินหน่วยงานอื่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หลักสูตร “การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน อีกทั้งแนวทางการใช้จ่ายเงิน และตรวจสอบอย่างไรให้ถูกต้อง” หลักสูตร “งานสารบรรณตามรูปแบบสำหรับการปฏิบัติงาน : การใช้ภาษาในหนังสือราชการภายในและภายนอก การเขียนหนังสือราชการภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และการเขียนภาคสรุป ประกอบการลงท้าย การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา การเขียนรายงานการประชุม และการทำลายหนังสือราชการ” หลักสูตร “กระบวนการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยตามแผนจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF สอดคล้องการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA การติดตามและประเมินผล การนำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สู่การปฏิบัติการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหลักและวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๖๒” รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒๐ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นั้น

ในการนี้...

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอยกเลิกการฝึกอบรมในรุ่นดังกล่าว เนื่องจากผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถจัดการฝึกอบรมได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตিকাญจน์ ศรีวิบูลย์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สำนักบริการวิชาการ

โทร. ๐ ๒๑๖๐ ๑๓๕๘ (ในวัน และเวลาราชการ)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ aobrom@ssru.ac.th